

# ขอหารือลักษณะธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า

บันทึกข้อความกองนิติการ ที่ ๐๔๐๒/๖๗๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ได้ขอหารือกองนิติการกรณีบริษัท ก. จำกัด ให้เช่าพื้นที่โดยผู้เช่ามีสิทธิยึดถือครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่เช่า และรับจ้างบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าตามแต่ผู้ใดจะว่าจ้าง โดยทำการตรวจรับสินค้าเข้าและออก ตรวจสอบสถานะสินค้า จัดเก็บข้อมูลสินค้าในคลังสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง เช่นนี้จะถือว่าการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นกิจการคลังสินค้าตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการข้างต้นแต่อย่างใด

กองนิติการได้พิจารณาข้อหารือแล้ว เห็นว่า การที่บริษัท ก. จำกัด ให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า โดยส่งมอบพื้นที่ให้ผู้เช่าเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เช่า เช่น วางทรัพย์สินหรือสินค้าในพื้นที่ที่กำหนด เป็นต้น ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงเช่าพื้นที่ ซึ่งผู้เช่าจะชำระค่าเช่าให้แก่บริษัท ก. จำกัด ทั้งนี้ บริษัท ก. จำกัด ไม่มีส่วนในการดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้เช่า เช่นนี้ จึงถือได้ว่าบริษัท ก. จำกัด มิได้ประกอบกิจการคลังสินค้า<sup>๑</sup> ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากบริษัท ก. จำกัด มิได้ทำการรับเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้าเพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติแต่อย่างใด จึงมิต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการค้าภายใน อนึ่ง การที่บริษัท ก. จำกัด รับจ้างบริหารจัดการสินค้าในคลังของผู้เช่าตามแต่ผู้ใดจะว่าจ้าง โดยทำการตรวจรับสินค้าเข้าและออก ตรวจสอบสถานะสินค้า จัดเก็บข้อมูลสินค้าในคลังสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันและบริษัท ก. จำกัด จะรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าอันเกิดจากการปฏิบัติงานตามที่จ้างนั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาจากบทนิยาม “คลังสินค้า” และ “กิจการคลังสินค้า” ตามกฎหมาย การประกอบกิจการของบริษัท ก. จำกัด จึงมิใช่การประกอบกิจการคลังสินค้าตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หากบริษัท ก. จำกัด รับจ้างบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าของตนตามแต่ผู้ใดจะว่าจ้าง โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด และมีการจัดเก็บค่าบริการจากผู้เข้ารับบริการ โดยมีได้มีการส่งมอบการครอบครองพื้นที่คลังสินค้าให้แก่ผู้เช่า เช่น บริษัท ก. จำกัด มีสิทธิที่จะเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ที่ให้เช่าเพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้าของผู้เช่า โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้เช่า เป็นต้น ประกอบกับมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

<sup>๑</sup> มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“คลังสินค้า” หมายความว่า สถานที่สำหรับเก็บรักษาสินค้า แต่ไม่รวมถึงสถานที่พักหรือรวบรวมสินค้า เพื่อรอการกระจายหรือรอการจัดส่งสินค้า

“กิจการคลังสินค้า” หมายความว่า การรับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทเพื่อประกอบกิจการคลังสินค้า อาจจะเข้าลักษณะที่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้าตาม  
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ๒๕๕๘

---

กองกฎหมาย  
กรมการค้าภายใน  
กันยายน ๒๕๖๓